

ชื่อสารนิพนธ์	ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต 3
ผู้เขียน	นายเสริมศักดิ์ บุญสม
สาขาวิชา	การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา	2553

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการใช้อำนาจของ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและเพื่อศึกษาตัวพยากรณ์ของการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต 3 กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 จำนวน 289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.724 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน (Pearson 's Product Moment Correlation ) เพื่อหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression Analysis ) เพื่อค้นหาการใช้ประเภทของอำนาจของผู้บริหารที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต 3 มีการใช้อำนาจ ในการบริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดย การใช้อำนาจตามกฎหมาย , การใช้อำนาจความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและการใช้อำนาจอ้างอิงอยู่ในระดับการใช้อำนาจต่ำสุด

2. การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 มีระดับการปฏิบัติ โดยภาพรวม  
และรายด้านอยู่ในระดับ มาก โดย การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการปฏิบัติอยู่ใน  
ระดับ มากและการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน  
ระดับ ต่ำสุด

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน  
ของข้าราชการครูมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ ที่ระดับ 0.398 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01  
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้านพบว่าการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการ  
ใช้อำนาจการบังคับไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 ในด้านการรายงานผลการเรียน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
กับบุคคลอื่น การอบรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ส่วนด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์อย่างมี  
นัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ทุกคู่

4. ตัวพยากรณ์ สามารถพยากรณ์การใช้ฐานอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ที่  
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดย การใช้ฐานอำนาจความเชี่ยวชาญ ร้อยละ 18.20  
ฐานอำนาจตามกฎหมายร้อยละ 23.60 และฐานอำนาจการบังคับร้อยละ 1.30 อย่างมีนัยสำคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจัดสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

$$Y = 2.597 + 0.168 A5 + 0.231 A3 + -0.73 A2$$

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

$$Z = 0.502 + 0.319 + -0.231$$